



## ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ

(Governance, Risk and Internal control, Compliance : GRC)

---

ด้วยโรงพิมพ์ตำรวจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีต่อการ ขับเคลื่อน วัฒนธรรมโรงพิมพ์ตำรวจที่ดี โดยยึดหลักสำคัญตามแนวทาง Open Compliance & Ethics Group (OCEG) เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าให้กับโรงพิมพ์ตำรวจในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็น โรงพิมพ์ตำรวจ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้กำหนดนโยบายไว้ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดให้มีนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และกระบวนการควบคุมและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีแนวทางที่สอดคล้องและบูรณาการ รวมถึงมีการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบ และ กระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และเป็น ตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการควบคุมและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ยึดมั่นในความเท่าเทียม และความ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงดูแล ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

๓. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท มีความรับผิดชอบ

๔. ให้มีการบูรณาการการดำเนินงานทั้ง ๓ ด้าน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างแรงจูงใจ ให้สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาล ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงต้นทุนและ ผลประโยชน์ที่ได้รับ มีการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

๕. ให้มีระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างโปร่งใส ทันเวลา เชื่อถือได้ และการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมตรวจสอบได้

๕. ให้ฝ่ายบริหารกำหนดแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในรายละเอียดให้เกิดความชัดเจน และเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการและ/หรือ คณะกรรมการ ตามลำดับ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕



(นางธนิษฐรัตน์ คุณวุฒิมิรักษ์)  
รอง ผอ. รกท.ผอ.โรงพยาบาลตำรวจ